

ข่าวประจำวัน ที่ 17 ตุลาคม 2564

ข่าว กกต./ผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	เลือกตั้งอบต. : กกต. เปิด 8 ลักษณะดี คนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน	5
2	สยามรัฐออนไลน์	กกต.บุรีรัมย์ เผยยอดผู้รับสมัครนายก อบต.-ส.อบต.บุรีรัมย์ 145 แห่ง จำนวน 4,441 คน	6

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐออนไลน์	อบต.เวียงใต้ อ.ปาย สรุปผลการรับสมัคร มีผู้ลงชิงชัย ส.อบต. 9 คน นายก อบต. 2 คน พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง	7
2	สยามรัฐออนไลน์	พังงา จัดประชุมชี้แจงระเบียบ อำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	8
3	มติชนออนไลน์	'วิโรจน์' ลั่น คนไทยจะมีชีวิตดีกว่านี้ ถ้า 'พิธา' เป็นนายกฯ	9
4	ข่าวสดออนไลน์	เพื่อไทย เผยเหตุใช้สีแดงลั่น เพื่อปิดช่องอีแอม ยันไม่มีพรรคสาขาย่อย	10
5	มติชนออนไลน์	'เลขาฯเพื่อไทย' ยัน ประชุมใหญ่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ชี้ จะเปิดในเวลาที่เหมาะสม	11
6	สยามรัฐออนไลน์	"พิธา" ลั่น "ก้าวไกล" ปรับยุทธศาสตร์ครองใจคนอีสาน ไม่หวั่น "บัตร 2ใบ" พร้อมสู้ "รัฐบาล-พรรคฝ่ายค้าน"	12
7	ไทยรัฐออนไลน์	ก้าวไกลชนเพื่อไทย ชิงสนามอีสาน ให้วัดกันที่นโยบาย	14
8	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	เปิดผลสำรวจชาวใต้ 48.14% ไม่แน่ใจเลือกปชป.ในเลือกตั้งครั้งหน้า	18
9	มติชนออนไลน์	'พิธา' ประชุมใหญ่พรรค ก.ก. มั่นใจกวาด ส.ส.ภาคอีสาน ลั่นรอจังหวะเปิดตัวที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.	20
10	สำนักข่าวไทยออนไลน์	ปชป.จ่อชงแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 'ส.ส.-ส.ว.' ช่วยหาเสียงได้	22
11	ไทยโพสต์ออนไลน์	ปชป. ยกร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้	23
12	มติชนออนไลน์	'ธนาธร' ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวนใช้สิทธิกาเลือก คณะก้าวหน้า 28 พ.ย.นี้	24

13	สยามรัฐออนไลน์	“เรื่องไกร” จ่อร้อง กกต. สอบ “เพื่อไทย” กรณีขับส.ส. พันพรรค ชี้ ชัดรธน.	25
14	ผู้จัดการออนไลน์	"ไฟบูลย์" ลุ้น 20 ต.ค. ศาล รธน.นั่งลงมติชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. ปม ย้ายชบพชร.	26
15	ข่าวสดออนไลน์	"ธนาธร" ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวนประชาชนเลือก "คณะก้าวหน้า"	27

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	การเมือง - เปิดปท.1พย.-วัดดวงประเทศไทย	28
2	มติชนออนไลน์	09.00 INDEX สัญญาณ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า ส่งตรง เตือน ประยุทธ์ จันทร์โอชา	32
3	มติชนออนไลน์	สะท้อน'ผลดี-ผลเสีย' ว่าด้วย'ไพรมารีโหวต'	34
4	มติชนออนไลน์	หน้า 3 วิเคราะห์ : ยิ่งนาน ยิ่งร้ายลึก ความสัมพันธ์ 3 ป. อนาคต รบ. 'บิ๊กตู่'	38
5	ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์	พรรคเพื่อไทยใหม่ ในเงา ประชาธิยม ฉบับทักษิณ	41

ข่าวอ้างอิง

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 09:15 น.

เลือกตั้ง อบต. : กกต. เปิด 8 ลักษณะดี คนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน



ในวันที่ 28 พ.ย. จะมีการเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบต. ทาง กกต. ได้ประชาสัมพันธ์ 8 ลักษณะที่ดีของคนที่ดีควรเลือกเป็นผู้แทน ให้ประชาชนใช้ในการตัดสินใจ

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยกำหนดให้วันสมัครรับเลือกตั้ง มีขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โปสต์ประชาสัมพันธ์ถึงลักษณะที่ดีของคนที่ดีควรเลือกเป็นผู้แทน ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อ ได้แก่

1. เป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น รักรู้ปัญหาของท้องถิ่น
2. มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
3. มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ผิดกฎหมาย
4. เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไขโดยเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและปฏิบัติได้จริง
5. เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวม
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนา
7. มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
8. ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-783503>

สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 11:38 น.

กกต.บุรีรัมย์ เผยยอดผู้รับสมัครนายก อบต.-ส.อบต.บุรีรัมย์ 145 แห่ง จำนวน 4,441 คน



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.บุรีรัมย์ แจ้งว่า จากที่มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) จำนวน 145 แห่ง ใน 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา นั้น มีผู้สมัคร นายก อบต. รวม 351 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. รวม 4,090 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 4,441 คน

ซึ่งหลังจากวันรับสมัครเสร็จสิ้น จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันรับสมัคร

นอกจากนี้ กกต.บุรีรัมย์ ยังจะได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทั้ง 145 แห่ง เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการหาเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้น เพื่อต้องการให้การเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมานฉันท์ เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/289776>

สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 11:50 น.

อบต.เวียงใต้ อ.ปาย สรุปลงผลการรับสมัคร มีผู้ลงชิงชัย ส.อบต. 9 คน นายก อบต. 2 คน พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง



นางปวีศา กาวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ได้ทำการรับสมัครสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.เวียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และในขณะนี้ได้ทำการปิดรับสมัครแล้ว สรุปลงผลการรับสมัคร ส.อบต. และนายก มีดังนี้

- ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 9 คน
 - ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน ได้แก่
- 1.นายวีระชัย แสงทองอร่าม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
 - 2.นายสำราญ สุจาง อดีตผู้ใหญ่บ้านน้ำฮู ,อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

โดยการรับสมัครดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ได้ดำเนินการทุกอย่างภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้เว้นระยะห่างของโต๊ะตรวจเอกสารการสมัครของแต่ละเขตเลือกตั้ง และเว้นระยะห่างของแต่ละจุดให้บริการรับสมัคร รวมทั้งได้จัดให้มีสถานที่สำหรับรับสมัครแก่ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงหรือผู้ที่คาดว่าจะเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วยไว้เป็นการเฉพาะ โดยบรรยากาศของการรับสมัครทั้ง 5 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นางปวีศา กาวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ได้เชิญชวนประชาชนในเขตตำบลเวียงใต้ ที่มีสิทธิ ไปเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ หน่วยงานเลือกตั้งประจำหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/289780>

สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 12:50 น.

พังงา จัดประชุมชี้แจงระเบียบ อำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น



วันที่ 17 ต.ค.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา เปิดประชุมและชี้แจงบทบาทหน้าที่และอำนาจของกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมปิ่นหยี โรงแรมภูเขา อำเภอเมืองพังงา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้ดูแล ผู้ควบคุม ได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ มีความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร ให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้คนดี มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมละป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ด้วยการออกมาลงคะแนนให้มากกว่าครั้งที่แล้ว

ทั้งนี้จังหวัดพังงามีองค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจำนวน 36 แห่ง กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/289798>

‘วิโรจน์’ ลั่น คนไทยจะมีชีวิตดีกว่านี้ ถ้า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ



‘ก้าวไกล’ ลั่น คนไทยจะมีชีวิตดีกว่านี้ ถ้า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวภายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ว่าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) มองคนเป็นคน มองประเทศเป็นประชาชน สวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐ เป็นสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รับ และเชื่อในศักยภาพของคนทุกคน ต้องการให้คนหนุ่มสาววิ่งตามความฝันได้อย่างสบายใจ ให้คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้สึกภูมิใจสบายใจที่เห็นความสำเร็จของรุ่นลูกรุ่นหลาน นี่คือนโยบายที่ก้าวหน้า เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนจะดีกว่านี้ถ้านายกรัฐมนตรีชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในนามพรรคก้าวไกล

นอกจากนี้ นายวิโรจน์แนะนำว่าที่ผู้สมัครสมาชิก ส.ส.พรรคก้าวไกล เปิดตัวผู้สมัครบางส่วน ประกอบด้วย นาย ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.ขอนแก่น นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 มหาสารคาม และนางอรนุช ผลภิญโญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994252

16 ต.ค. 2564 - 17:50 น.

เพื่อไทย เผยเหตุใช้สีแดงล้วน เพื่อปิดช่องอีแอบ ยันไม่มีพรรคสาขาย่อย



เพื่อไทย เผยเหตุใช้สีแดงล้วน เพื่อปิดช่องอีแอบ ยันไม่มีพรรคสาขาย่อย ไม่มีแตกแบงก์ร้อยแบงก์พัน ส่งผู้สมัครพรรคเดียว 400 เขต

16 ต.ค. 2564 – ตามที่พรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนแบ็กกร็อบของพรรคที่บริเวณห้องแถลงข่าวเป็นพื้นสีแดงสดเพียงสีเดียว พร้อมข้อความซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรสีขาวทั้งหมดว่า “พรรคเพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของคนไทย” ด้วย โดยคำว่า “พรรคเพื่อไทย” นั้น เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ล่าสุด (16 ต.ค.) นายชินนทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้ทวีตข้อความถึงสาเหตุที่เปลี่ยนสีพรรคเป็นสีแดงล้วน

“มีคำถามมาหลายที่ว่าทำไม #เพื่อไทย ต้องเปลี่ยนสีใหม่เป็น ‘แดงล้วน’ 1 ในเหตุผลที่ปฏิเสธไม่ได้ คือเราอยากแยกให้ขาด ว่าเราไม่มีพรรคสำรอง พรรคสาขาย่อย และไม่ยอมมีสีที่ใกล้เคียงกับพรรคใดๆ ครับ”

ด้าน นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน ได้ทวีตถึงกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ยืนยันว่ามีพรรคเดียว ไม่มีแตกแบงก์ร้อยแบงก์พัน...ส่งผู้สมัครพรรคเดียว 400 เขตกับ 100 ปาร์ตี้ลิสต์..ไม่มีสาขาใดๆ ทั้งสิ้น ยืนยันหนักแน่นครับ..ไม่มีอีแอบ

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6680295

‘เลขาฯเพื่อไทย’ ยัน ประชุมใหญ่ยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ชี้ จะเปิดในเวลาที่เหมาะสม



เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯของพรรค พท. ว่าในการประชุมใหญ่พรรค พท.วันที่ 28 ตุลาคมนี้ เราจะยังไม่มีเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯในส่วนของพรรค พท. โดยการประชุมใหญ่จะเป็นการกำหนดทิศทาง และนโยบายของพรรคในการก้าวเดินจากนี้ อย่างไรก็ตาม เราจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯของพรรคเราในเวลาที่เหมาะสม เพราะอย่างไรเราก็ต้องมีแคนดิเดตนายกฯของเราแน่ๆ อยู่แล้ว แต่ที่เรายังไม่เปิดตัวในช่วงนี้ เพราะเราอยากให้แคนดิเดตนายกฯของเราปรากฏตัวในช่วงการเลือกตั้งเลย เพื่อที่ประชาชนจะได้รู้สึกถึงความสดใหม่

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994532

สยามรัฐออนไลน์ 16 ตุลาคม 2564 22:44 น.

"พิธา" ลั่น "ก้าวไกล" ปรบยุทศาสตร์ครองใจคนอีสาน ไม่หวั่น "บัตร 2ใบ" พร้อมสู้ "รัฐบาล-พรรคฝ่ายค้าน"



“ก้าวไกล” ประชุมใหญ่ขอนแก่นพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทุกรูปแบบ ย้ำ ขอโอกาสครองใจคนอีสาน ทวงเก้าอี้ผู้แทนเขต 1 ขอนแก่น ล้างภาพงูเห่า ปักธงประชาธิปไตย เลือกก้าวไกลเพื่อความเปลี่ยนแปลง

วันที่ 16 ต.ค. 2564 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคก้าวไกล ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE)ว่า นี่เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 2 ของพรรคก้าวไกล ที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้จัดประชุมแบบเต็มรูปแบบเนื่องจากวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 และเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก ทำให้พรรคไม่ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงาน และยุทธศาสตร์ของพรรคร่วมกับสมาชิกพรรค ในขณะเดียวกันเมื่อพรรคก้าวไกลได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน ตนและพรรคก้าวไกลต้องการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนด้วย ได้เห็นช่วงที่พี่น้องประชาชนกำลังลำบาก ตอนนี้อยู่แพงกว่าข้าว ล่าสุดที่ตนได้ยินมาคือ กิโลกรัมละ 4 บาทกว่าคือถูกกว่ามาแล้ว ราคาเมม่วงที่ตกต่ำ และภาวะน้ำท่วมที่ซ้ำซากในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน ซึ่งแม้ว่าน้ำท่วมจะหนักแค่ไหน ไม่ว่าในปีที่แล้ว หรือปี 2554 แต่ในอีก 2 เดือนที่จะถึงนี้ยังคงจะแล้งต่อไป น้ำท่วมซ้ำซาก น้ำแล้งซ้ำซาก คือสิ่งที่อยู่กับชาวอีสานมานาน

“ในช่วงเวลาที่ประชาชนลำบากที่สุด ผมและพรรคก้าวไกลก็อยากอยู่ใกล้พี่น้องประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และในขณะเดียวกัน ผมอยากเห็นกับตาเพื่อนำไปปรับเป็นนโยบายของพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า หากเราแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่องน้ำ เรื่องหนี้สินให้กับคนอีสานได้คิดว่าจะชนะใจคนอีสานได้”

นายพิธา ระบุว่า เราสามารถคิดกันด้วยสมอง เราดูจากเขตยุทธศาสตร์ได้ว่า เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วในปี 2562 ผลเป็นอย่างไร และในแต่ละพื้นที่มีวาระอะไร อาทิ เหมืองที่ถูกกดขี่ ที่ดินที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ น้ำที่ถูกสร้างเขื่อน ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ถ้าจะใช้หัวคิดมันสามารถคิดได้ แต่หากจะสู้กันได้ด้วยใจ ทุกเขตสำคัญหมดไม่อย่างนั้นคนที่ทำงานจะเสียกำลังใจ

“ในอีสาน 116 เขต ผมตั้งใจจะไปให้ครบทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นเขตยุทธศาสตร์หรือไม่ใช่เขตยุทธศาสตร์ ถ้าเราใช้หัวคิดและทำงานกันด้วยใจ ทุกเขตสำคัญหมด เราต้องไปหาผู้สมัครของเราให้ครบในทุกเขตอยู่แล้ว”

นายพิธา ยังตอบคำถามกรณีเขต 1 ขอนแก่นที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 ที่นั่งในสภา แต่กลับไปเป็นคู่แข่งให้พรรครัฐบาล ทางพรรคมีการปรับยุทธศาสตร์คัดเลือกอย่างไร

“สาเหตุที่เรามาจัดประชุมที่ขอนแก่น นอกจากจะไม่ใช้พื้นที่สีแดงเข้มแล้ว สิ่งสำคัญคือ สะดวกและเดินทางสบาย แต่ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง การเปิดประตูสู่ภาคอีสาน และผมก็เลือกมาที่เขต 1 เพื่อที่จะมาทวงคืนผู้แทนราษฎรของคนขอนแก่นเขต 1 ผมเลือก นายวีรพันธ์ ฮวดศรี เป็นนายความด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้พิสูจน์จากการต่อสู้มาหลายปี พอมาทำงานกับพรรค ก็ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้ง มีกระบวนการในคัดสรร กระบวนการในการพัฒนา เพื่อที่จะให้มั่นใจว่า

ผมหาคนมาเป็นตัวแทนของชาวขอนแก่นที่ใหม่กว่า ชัดกว่า และโดนกว่า ที่จะทวงคืนผู้แทนของขอนแก่นเขต 1 ที่สมั่นอดีตพรรคอนาคตใหม่เคยได้แต่ไปเป็นคู่แข่ง เพื่อเรียกความไว้วางใจจากพี่น้องชาวขอนแก่นเขต 1 กว่า 700,000 กว่าคะแนนทั่วจังหวัด และ 185,000 คะแนน สำหรับเขต 1 พรรคก้าวไกลจะทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำการเมืองแบบระยะยาว ตรงไปตรงมา”

นายพิธา กล่าวว่า ตนหวังในทุกเขตของภาคอีสาน เพราะทุกเขต ทุกจังหวัดตั้งใจกันทำงานเท่ากันทุกคน แต่ถ้าจะให้ดูว่า เขตไหนจะได้ ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถดูได้จากผลเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ว่าเขตไหนแพ้ไม่ก็แพ้คะแนนไม่ก็เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยต่อการทำงานของตน ตนตั้งใจสู้ทุกเขต ทุกจังหวัดในภาคอีสาน เพื่อให้พรรคก้าวไกลได้ปกครองประชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนแปลง

นายพิธา กล่าวว่า ในระบบประชาธิปไตยคนที่ได้ประโยชน์คือพี่น้องประชาชน ผู้แทนที่มีการแข่งขันในการอยู่ใกล้ชิดและร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชน หานนโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปัญหาเรื่องป่าทับที่ได้ดี ใครแก้ไขปัญหาระง่อน้ำท่วมน้ำแล้งได้ดี ใครแก้ไขปัญหาก็กับพี่น้องเกษตรกรได้ดี ผมคิดว่าจะเป็นทางเลือก เป็นการแข่งขันเชิงนโยบายที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ อีสานจะเปลี่ยนแปลงในที่สุด

เมื่อถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรี พูดว่าจะไม่ยุบสภา แต่เหมือนสัญญาณการลงพื้นที่ รวมถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรคร่วมรัฐบาลเอง มีสัญญาณอะไรหรือไม่ นายพิธา ระบุว่า ตนคิดว่าอะไรที่มันทิ่มแทงใจมันก็พูดออกมา ในลักษณะที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเป็นข่าวลวง การตั้งใจที่จะส่งสัญญาณตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองจะทำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด

"คนนี้ไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะไม่ทำรัฐประหาร ผมคิดว่าใครจะพูดอะไร ทำอะไร ก็เป็นเรื่องของพรรคเขา แต่พรรคเราต้องการเตรียมตัวความพร้อม ในทุกเวลา ในทุกมิติ ในทุกสนาม คือสิ่งที่พวกเราทำได้และควรจะทำตั้งนานแล้ว และหากจะเป็นบัตรเลือกตั้งเป็น 1 ใบ หรือ 2 ใบ กติกาไหนเราก็พร้อมสู้ เราเป็นพรรคการเมือง เราต้องปรับทีมยุทธศาสตร์การทำงานให้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องกังวล"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคก้าวไกล ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะทำงานจังหวัด และสมาชิกพรรคที่เดินทางเข้าร่วมประชุม ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยในช่วงบ่ายเป็นเวที “ก้าวไกลไปไหน” เป็นการเปิดยุทธศาสตร์ปักธงประชาธิปไตยภาคอีสาน รวมถึงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ภาคอีสานพรรคก้าวไกล

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/289707>

ก้าวไกลชนเพื่อไทย ชิงสนามอีสาน ให้วัดกันที่นโยบาย



“พิธา” ยกทัพก้าวไกลบุกขอนแก่นประกาศกุมเสียง คนอีสาน พร้อม ดวลเพื่อไทย ฝันสักวันค่ายสีส้มต้องยิ่งใหญ่ เหน็บหัวหน้ารัฐประหารปล่อยข่าวลวงไม่ยุบสภา 28 ต.ค. เพื่อไทยไลฟ์วิสัยทัศน์ปลุกคนไทย ทวงชีวิตใหม่ “สมคิด” โต้ “ศรัณย์วุฒิ” มโนไปเอง พท.ไร้ปีศาจห้องแอร์ แจงโดนขับเพราะไม่ยอมเข้าแก้ต่าง “ธรรมนัส” ควง “นฤมล” ปูพรม กทม.ส่งชิกตัน “บิ๊กแป๊ะ” ชิงผู้ว่าฯ ปชป.ขยับเตรียมทวงคืนแชมป์ กทม. ขณะที่ ผบ.ทบ.เซ็นตั้งผู้พัน โยก “ทส.บิ๊กตุ๋” จ่อขึ้นผู้การกรม

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง หลัง 2 ป. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พากันลงพื้นที่ถึขึ้น ล่าสุดพรรคก้าวไกล ยกพลไปประชุมใหญ่ที่ จ.ขอนแก่น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศชนคู่แข่งชิง ส.ส.อีสาน เตือน กลายๆ ไม่ให้เชื่อคำยืนยันไม่มียุบสภาจากปากหัวหน้ารัฐประหาร

ก้าวไกลประชุมใหญ่ไร้เงาแห่

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ต.ค. ที่ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น พรรคก้าวไกล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 มีกรรมการบริหารพรรค ตัวแทนประจำจังหวัดบางส่วน สมาชิกพรรค และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน ประมาณ 500 คน เข้าร่วม ก่อนเริ่มประชุมมีการตรวจคัดกรองผู้ร่วมประชุมแบบ ATK ที่บริเวณลานด้านหน้าทางเข้าอาคาร โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รอบนี้ไม่ปรากฏว่า ส.ส.ที่มีข่าวลือย้ายออกจากพรรค เช่น นายจิรวุฒิ อรรถกานนท์ ส.ส.กทม. รวมถึง ส.ส.ที่แสดงตัวชัดเจนว่าย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้ว อาทิ นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี และนายทศพร ทองสิริ ส.ส.กทม.กลุ่มของ “นายห้าง ว.” นายวินท์ สุธีรัชย์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลาออกไปตั้งพรรครวมไทยยูไนเต็ด ก็ไม่เข้าร่วมประชุม

“พิธา” เกทับค่ายส้มชนะใจอีสาน

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมว่า ชาวนกกำลังลำบาก ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทั้งยังเผชิญภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมานาน ตนอยากจะทำอยู่ใกล้ๆ มาเห็นกับตาเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำนโยบายในการเลือกตั้ง และนำปัญหาเข้าสู่สภา ทั้งนี้ หากแก้ไขปัญหาระยะที่ติด เรื่องน้ำ ให้คนอีสานได้ เชื่อว่าจะสามารถชนะใจคนอีสานได้ 116 เขตที่อยู่ในภาคอีสานตนตั้งใจจะไปให้ครบทุกเขต ตั้งใจมาขอนแก่น เขต 1 เพื่อทวงคืน ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่เคยทำไว้มาให้พรรคก้าวไกล เพื่อทำงานในอีสาน

ระยะยาว และตรงไปตรงมาเช่นเดิม ในใจคาดหวังทุกเขต ทุกจังหวัดในภาคอีสาน และไม่หนักใจที่จะสู้กับพรรคเพื่อไทย ในระบอบประชาธิปไตย หากมีนโยบายที่โดนใจ ใครแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้ดี แข่งขันกันในเชิงนโยบายประชาชนได้ประโยชน์

หวั่นคนให้ข่าวลวงไม่ยุบสภา

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยืนยันว่าไม่มีการยุบสภา แต่กลับเห็นสัญญาณการลงพื้นที่ของ พรรคร่วมรัฐบาลเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. นายพิธาตอบว่า คนเราเวลาอะไรที่ทีมแทงใจก็จะพูดออกมา อาจเป็นข่าวลวงหรือตั้งใจที่จะส่งสัญญาณตรงกันข้ามคนนี้ไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะไม่ทำรัฐประหารใครจะพูดว่าอะไรพรรคไหนจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขา แต่พรรคก้าวไกลต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกเวลา ทุกมิติ ทุกสนาม ทั้งเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไม่ว่าจะระบบไหนก็ต้องพร้อมสู้ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจสักวันหนึ่งเราต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่ วันนี้เราอาจจะเป็นพรรคขนาดกลาง แต่เรามีความฝันว่า สักวันหนึ่งจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ ดังนั้น กติกาไหนที่คิดว่าจะได้ประโยชน์กับเขาในตอนนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้

ชู “พิธา” เป็นนายกฯ มองคนเป็นคน

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวในที่ประชุมว่า พรรคก้าวไกลมองคนเป็นคน มองประเทศเป็นประชาชน สวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐ เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับ เชื่อในศักยภาพของคนทุกคน เชื่อหรือไม่ว่าประชาชนจะดีกว่านี้ ถ้านายกรัฐมนตรีชื่อนายพิธา ลิมเจริญรัตน์ หลังจากพูดจบนายวิโรจน์ได้นำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสานบางส่วน ประกอบด้วย นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 ขอนแก่น นายอดิศักดิ์ สมบัติคำ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 มหาสารคาม และนางอรนุช ผลภิญโญ ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.ชัยภูมิ ขึ้นเวทีเปิดตัว

กร้าวขอสู้ข้าง-เสื่อถ่วงเจริญ

นายพิธาขึ้นปราศรัยต่อสมาชิกพรรคว่า สัญญาว่าจะเว้าอีสานให้ได้เพราะเป็นหนี้บุญคุณคนอีสาน ก้าวไกลสัญญาช่วงปิดสภาฯ เดินทางกว่า 3,000 กิโลเมตร จากเหนือสุดจนใต้สุด ไม่เคยเจอไตรวิฤตอย่างนี้ คือเศรษฐกิจโควิด-19 และภัยพิบัติ เหนื่อยใจกับการบริหารวิฤตโควิดของรัฐบาล เกษตรกรเข้าใจกับภาวะน้ำท่วมน้ำแล้ง ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ประเทศไทยต้องห้ามพัฒนา เราต้องมียูนิคอร์นเหมือนประเทศอื่นมี นำเทคโนโลยีมาใช้ พรรคเรารู้ว่าจะสร้างยูนิคอร์นอย่างไร ทั้งนี้มีสัตว์อีก 2 ตัว คือ ข้างและเสื่อที่ห้ามไม่ให้ประเทศพัฒนา เราต้องชนกับข้างที่เป็นรัฐราชการรวมศูนย์อ้วนอ้วนเขียนนโยบายอยู่ในห้องแอร์ และสู้กับเสื่ออนกิน ระบอบปรสิตนายทุนผูกขาด และนักการเมืองท้องถิ่นที่กัดกินประเทศ จะชนะได้ทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีห์ ไม่ใหญ่เท่ากับข้างไม่เร็วเท่าเสื่อไม่ฉลาดเท่าลิง แต่มีความสุขภาพเข้มแข็งอยู่ในใจประชาชน ไม่ใช่อยู่บนหัวประชาชน เราเป็นพรรคมวลชนที่สมาชิกขับเคลื่อนมาไกลแล้ว แพ้ก็ครั้งไม่เป็นไรชนะครั้งเดียวพอ แล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนไป

ขอนแก่นพอกันทีหนูนพรรคตึง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านั้น ตัวแทนกลุ่มขอนแก่นพอกันทีและภาคีนักเรียน KKC ได้นำกระเช้าตะกร้าผลไม้ และงูยาง มามอบให้นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้พรรคแก้ปัญหาเก่า โดยนายรังสิมันต์กล่าวว่า ขอโทษชาวขอนแก่นที่มีงูเห่าเกิดขึ้นในพรรค ต่อไปพรรคจะคัดกรองผู้สมัครให้ดีขึ้น

28 ต.ค.พท.ไลฟ์ทวงชีวิตคนไทย

ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า วันที่ 28 ต.ค. พรรคเพื่อไทย จะจัดการประชุมใหญ่ที่ จ.ขอนแก่น ภายใต้หัวข้อ “พรุ่งนี้ เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน เพื่อทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้กลับคืนสู่คนไทย” โดยรูปแบบการประชุมจะเป็นมิติใหม่ของการเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้พบกับการแสดงวิสัยทัศน์ของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อปลุกความหวัง โดยจะถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของพรรคให้ประชาชนร่วมติดตาม

เผ่ง “บิกตุ” ลงพื้นที่ฟังแต่เสียงเชียร์

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ว่า ก็ไปทำงานของท่านตามหน้าที่ ส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกองเชียร์มากอวยให้กำลังใจ คนเห็นต่างถูกกีดกันอยู่ข้างนอกโดยเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าใกล้นายกฯเหมือนทุกที่ที่ลงไป มองว่าการลงพื้นที่แบบนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้รับฟังปัญหาที่แท้จริง เพียงแต่มารีบยาหอมจากคนที่จัดตั้งมา แต่ชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไร ดังนั้น ขอเรียกร้องว่า ถ้าอยากให้การลงพื้นที่แต่ละครั้งมีประโยชน์ ให้นำการรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากชาวบ้าน ทั้งที่สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มที่เห็นต่างกับรัฐบาลโดยไม่มีการกีดกันจากราชการ

โต้ “ศรัณย์วุฒิ” มโนปีศาจห้องแอร์

นายสมคิดกล่าววกรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุดรดิตถ์ แถลงโจมตีคนในพรรคเพื่อไทย ที่มีส่วนกดดันให้ตัวเองถูกขับออกจากพรรคว่า เป็นการระบายความรู้สึกของนายศรัณย์วุฒิต่อสื่อ แต่ข้อเท็จจริงพรรคเพื่อไทยให้ออกสายนายศรัณย์วุฒิ เข้าชี้แจงแล้วแต่ก็ไม่มาชี้แจงถึง 2 ครั้ง ส่วนที่ไปกล่าวหาว่ามีสุรกายปีศาจในห้องแอร์นั้นเป็นความเข้าใจผิดของนายศรัณย์วุฒิเอง พรรคเพื่อไทยไม่มีใครเป็นปีศาจ มีแต่กรรมการที่ช่วยทำงานให้พรรค ยืนยันไม่มีการสั่งการจากผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวแต่รับฟังความคิดเห็นจาก ส.ส.ในเรื่องต่างๆ ที่นาย ศรัณย์วุฒิพูดออกมาคงเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัว ส่วนที่ระบุว่าข้อมูลที่ให้กับพรรคหลุดไปให้ฝ่ายตรงข้ามเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองหวังร่วมรัฐบาลนั้นเป็นไปไม่ได้ พรรคเพื่อไทยไม่มีทางร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แน่นอน

“โจ้” ไล่ไปหาพรรคใหม่ให้ได้ก่อน

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีปีศาจห้องแอร์ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่อยู่กันมานาน มี ส.ส.มากที่สุด มีความเป็นประชาธิปไตย นายศรัณย์วุฒิอยู่พรรคเพื่อไทย ได้รับสิทธิเป็นกรรมการงบประมาณ 3 ปีติดต่อกันถือว่าเป็นสิทธิพิเศษ ทำไม่ไม่พูดในส่วนนี้บ้าง ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีการกีดกันอยู่กันอย่างมีความสุข ดังนั้น นายศรัณย์วุฒิไม่ต้องมาเป็นห่วงพรรคเพื่อไทย ให้ไปหาพรรคการเมืองใหม่ให้ได้ใน 30 วันก่อนจะดีกว่า **“ธรรมนัส” นำทีมปูพรมลุย กทม.**

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อม น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยา นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เภรัญญิกพรรค พปชร. น.ส.ธนิษานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.ลงพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางซื่อ เขตดุสิต เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง มอบถุงยังชีพในชุมชนวัดบางโพ ชุมชนราชทรัพย์ ก่อนไปสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระพี่นางเธอสุพรรณกัลยา สมเด็จพระเอกาทศรถ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวชุมชนบางโพ ที่วัดบางโพ และไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนราชผาท์บิรมร่วมใจ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเชิงสะพานซังฮี้ เขตดุสิต เดินดูสภาพพื้นที่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน นางนฤมลกล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ หัวหน้าพรรค ก้าซบให้ ส.ส.ดูแลประชาชนในทุกมิติ ให้เลขาธิการพรรคลงพื้นที่ต่อเนื่อง และจะลงพื้นที่ กทม. ให้ครบ 30 เขต

เล็งช่องช่วย “บิ๊กแป๊ะ” ซิงผู้ว่าฯ

ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกมองว่าลงพื้นที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งว่า ขอให้แยกการเมืองกับการบ้าน วันนี้มาทำการบ้านเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน การบ้านเหล่านี้ในอนาคตจะผลิตเป็นนโยบายที่ดีเข้าสู่ระบบการเมือง ตอบโจทย์ประชาชนและประเทศชาติ เมื่อถามว่ามี ส.ส.กทม.พปชร.บางคนลงพื้นที่เป็นทีมงาน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ด้วย ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า การเมืองในระดับท้องถิ่น เป็นรากเหง้าการเมืองระดับชาติ ส.ส.ทุกคนต้องมีการเมืองท้องถิ่นเป็นของตนเอง แต่เราจะสนับสนุนในรูปแบบใดที่ไม่ผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากัน

ปัดตั้งป้อมจัดก้าวไกลเป็นศัตรู

เมื่อถามถึงกรณีมีกลุ่มต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า พูดเสมอว่า หากเข้าสู่เวทีการเมืองต้องยอมรับความคิดเห็นต่าง และนำสิ่งนั้นมาแก้ไข เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ พื้นที่ จ.ขอนแก่น พล.อ.ประวิตร ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร อย่ายไปมองคนที่เห็นต่างเป็นศัตรู ต้องนำความคิดเห็นของผู้เห็นต่างมาศึกษาและแก้ไข เมื่อถามว่า ทำไมไม่บอกให้สมาชิกพรรคสมาชิกกันไม่เช่นนั้นจะแพ้พรรคก้าวไกล ร.อ.ธรรมนัสตอบว่า เพียงเปรียบเปรยเฉยๆ ไม่ได้มองพรรคก้าวไกล และพรรคการเมืองอื่นเป็นศัตรู แต่ลงสนามเลือกตั้งคือออกสนามรบ ทำอย่างไรให้ชนะใจชาวบ้าน ยืนยัน ส.ส.ในพรรคร้อยละ 90 รักกัน มีหัวหน้าพรรคเป็นคน “ใจถึง ฟังได้”

ยันเข้า พปชร.ไม่ซ่อนเงื่อน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก รัฐมนตรี และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงการสมัครเป็นสมาชิก พปชร.ว่า ไม่เคยคาดคิดว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิก พปชร.จะถูกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตีความ โยงกันจนวนวายสับสน ไม่มีการเสนอเงื่อนไขใดๆในการเข้าเป็นสมาชิกพรรค เป็นการสมัครธรรมดาๆไม่ลึกลับซ่อนเงื่อน พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตรมานานมากตั้งแต่ปี 63 ถึงความตั้งใจที่จะสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งเป็นหลักให้บ้านเมือง จึงเรียนท่านว่าเมื่องานเบาบางจะมาช่วย เดือน เม.ย.64 กรอกใบสมัครแต่เกิดโควิด ที่ทำการพรรคปิด และการประชุมใหญ่พรรคยกเลิกไป จนกลางเดือน ก.ย.64 ให้เจ้าหน้าที่สอบถามจึงได้นัดต้นเดือน ต.ค.64 นำใบสมัครไปยื่นให้ พล.อ.ประวิตร ลงนามรับรองให้แล้วก็แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเป็นดุลพินิจและเป็นอำนาจของท่านเองทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรแอบแฝง

ปชป.ขยับทวงคืนแชมป์ กทม.

ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม.ว่า วันที่ 16 ต.ค.จะเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลังขับเคลื่อนกรุงเทพฯเตรียมการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขระบบเลือกตั้งนั้น ยังเร็วเกินไปที่จะพูดว่าได้จำนวน ส.ส.เท่าไร เพราะหลังการเลือกตั้งคิดว่ายังมีหลายปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2221061>

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 17.19 ระบุว่า เป็น สงขลา รองลงมา ร้อยละ 16.88 ระบุว่า เป็น นครศรีธรรมราช ร้อยละ 13.61 ระบุว่า เป็น สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 6.31 ระบุว่า เป็น ชุมพร และภูเก็ต ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.86 ระบุว่า เป็น ตรัง ร้อยละ 5.55 ระบุว่า เป็น พัทลุง ร้อยละ 5.40 ระบุว่า เป็น กระบี่ ร้อยละ 4.94 ระบุว่า เป็น นราธิวาส ร้อยละ 4.79 ระบุว่า เป็น ปัตตานี ร้อยละ 4.64 ระบุว่า เป็น ยะลา ร้อยละ 3.27 ระบุว่า เป็น สตูล ร้อยละ 3.04 ระบุว่า เป็น พังงา และร้อยละ 2.21 ระบุว่า เป็น ระนอง

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/665701>

‘พิธา’ ประชุมใหญ่พรรค ก.ก. มั่นใจกวาด ส.ส.ภาคอีสาน ลั่นรอจังหวะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.



สัญญาณการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ด้านพรรคฝ่ายค้านเองก็ลงพื้นที่กันศึกศึก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จ.ขอนแก่น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 ของพรรค ก.ก. โดยมีกรรมการบริหารพรรค ตัวแทนประจำจังหวัดจากทั่วประเทศบางส่วน สมาชิกพรรค และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แถบภาคอีสาน รวมทั้งหมดประมาณ 500 คน เข้าร่วม

โดยนายพิธากล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า แนวทางในการทำงานแบบพรรค ก.ก. คือ การทำงานทางการเมืองแบบสร้างสรรค์ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ การทำงานการเมืองแบบระยะยาวไม่ใช่แค่ต้องการหวังผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปเท่านั้น และการทำงานแบบไม่ใช้พรรคของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ให้มีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น โดยยืนยันกับทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ว่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนอดีตพรรคอนาคตใหม่

นายพิธากล่าวว่า ในปีนี้และปีที่แล้วจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะปีที่แล้วจะเป็นสมรภูมิอยู่ที่สภา แต่ปีนี้อยู่ที่สังคม ซึ่งปีที่ผ่านมาความตั้งใจว่าจะทำงานและใช้ทรัพยากรที่มี เพื่อลดค่าสบประมาณ ว่าเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พรรค ก.ก.ไม่มีที่ยืน มีงูเห่า มีคนย้ายพรรค ถูกมองว่าไม่มีทางที่จะอภิปรายงบประมาณ รัฐธรรมนูญ สู้พรรคอื่นเขาได้ มองว่าคุณภาพจะลดลง เราจึงทำทุกวิถีทางที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นในสภาว่า แม้ว่าจะทุบ คุณภาพจะไม่ลดลง แต่คุณภาพจะเพิ่มขึ้น อภิปรายให้แหลมคมและดุเดือดมากขึ้น

ก่อนหน้านั้น นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่า การมาภาคอีสานต้องการมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน ซึ่งได้เห็นช่วงที่ชาวนากำลังลำบาก ทั้งเรื่องราคาพืชผลการเกษตร ทั้งยังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก แต่พื้นที่อีสานยังคงแล้งต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอีสานมานาน

ตนในฐานะหัวหน้าพรรค ก.ก. อยากจะอยู่ใกล้ๆ เขาเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น ขณะเดียวกันก็ต้องการมาเห็นกับตาเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำนโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ที่ดิน เรื่องน้ำ ให้คนอีสานได้ เชื่อว่าจะสามารถชนะใจคนอีสานได้

เมื่อถามว่า ในพื้นที่อีสานมีจังหวัดใดที่คาดหวังว่าจะได้ ส.ส.บ้าง นายพิธากล่าวว่ ในใจคาดหวังทุกเขต ทุกจังหวัด ซึ่งเราตั้งใจทำงานเท่ากันหมด แต่ถ้าหากจะให้ดูว่าเขตไหนจะชนะ คิดว่าทุกคนก็รู้ดูได้จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ว่าเขตไหนแพ้การเลือกตั้งไม่ก็พันคะแนน เขตไหนแพ้แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ สามารถจะบอกได้ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยในการทำงาน เราตั้งใจที่จะสู้ทุกเขตทุกจังหวัดในภาคอีสาน

เมื่อถามว่า หนักใจหรือไม่ในการสู้กับพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายพิธากล่าวว่ ไม่หนักใจ ในระบอบประชาธิปไตยการแข่งขันเป็นเรื่องดี คนที่จะได้ประโยชน์คือประชาชน ยิ่งมีการแข่งขันอยู่ใกล้ชิดประชาชน หา นโยบายที่โดนใจประชาชน ใครแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้ดี รวมถึงปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรคิดว่าจะเป็นทางเลือก และเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายประชาชนจะได้ประโยชน์

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรค ก.ก.จะส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ นายพิธากล่าวว่ มี ครั้งที่แล้วได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของผู้ว่าฯกทม. จะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมในการที่จะเปิดออกมา ในจังหวะที่ไม่ซ้ำ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994925

ปชป.จ่อขงแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 'ส.ส.-ส.ว.' ช่วยหาเสียงได้



กทม. 17 ต.ค.- ปชป.ยกร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส.-ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ เตรียมเสนอสภาสัปดาห์นี้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ว่า ก่อนปิดสมัยประชุมสภา ที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ยกร่างกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภา ขณะนี้คณะกรรมการกฎหมายได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้

พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่า ในเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นทุกระดับได้ แต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลในพรรคที่มีตำแหน่ง ส.ส. และข้าราชการการเมือง เช่น รัฐมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีไปช่วยรณรงค์หาเสียงซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติดังยิ่ง กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับยั้งการกระทำนั้นๆ หรือลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายได้

พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะช่วยทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองระดับชาติที่มีส่วนทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยทำให้สถาบันพรรคการเมืองยังรากลึกลงระดับท้องถิ่นอันเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป .-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-804884>

ปชป. ยกร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้



17 ต.ค.2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ว่า ก่อนปิดสมัยประชุมสภา ที่ประชุม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กร่างกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภา ขณะนี้คณะกรรมการกฎหมายได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้

ทางพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าในเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นทุกระดับได้ แต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลในพรรคที่มีตำแหน่ง ส.ส. และข้าราชการการเมือง เช่น รัฐมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีไปช่วยรณรงค์หาเสียง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับยั้งการกระทำนั้นๆ หรือลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายได้

พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และ ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะช่วยทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองระดับชาติที่มีส่วนทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยทำให้สถาบันพรรคการเมืองหยั่งรากลึกลงระดับท้องถิ่นอันเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/119968>

‘ธนาร’ ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวน ใช้สิทธิกาเลือกคณะกรรมการก้าวหน้า 28 พ.ย.นี้



เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่ Focus Arena E-Sport จ.ขอนแก่น คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรม “หนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเรา เลือกร อบต. ก้าวหน้า” โดยมีแกนนำคณะก้าวหน้าร่วมพบปะพูดคุยและอบรมแนวทางการทำงานท้องถิ่นให้กับผู้สมัคร อบต. ในจ.ขอนแก่น นอกจากนี้ นายธนาร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้แถลงผลงานความสำเร็จของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ในวาระบริหารท้องถิ่นครบ 5 เดือน

จากนั้น นายธนาร ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีอบต. ทั้งหมด 210 ทีม ครอบคลุมครบทุกภาค เราเชื่อว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าผู้สมัคร อบต. ของเราจะได้รับความไว้วางใจ ความท้าทายในการทำงานรอบนี้ของเราคือ พื้นที่ อบต. ใหญ่กว่าพื้นที่เทศบาล และโดยเฉลี่ยมีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาล ดังนั้นการทำงานอาจไม่ได้มีงบลงทุน ให้สามารถทำงานเต็มไม้เต็มมือเท่าไรนัก แต่เราเชื่อว่าการเอาใจใส่ เรื่องการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน คณะก้าวหน้า จะทำได้ดั่งใจ ภาควิชาคือภาคที่เราส่งอบต. ลงมากที่สุด คือ 130 ทีม ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานการเมืองท้องถิ่นในภาคอีสาน

เมื่อถามว่า การทำงานท้องถิ่นในรอบนี้ จะส่งผลกระทบต่อการเมืองระดับประเทศในอนาคตหรือไม่ นายธนาร กล่าวว่า ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสิน เราคงไม่สามารถพูดแทนพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้ แต่สิ่งที่จะทำให้ประชาชนเห็นก็คือ ประเทศไทยสามารถดีกว่านี้ได้ หากท้องถิ่นดี และแม้การเลือกตั้งเมื่อมีนาคม 2562 เราจะได้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก แต่เราก็เป็นฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้นายกเทศมนตรีมา 16 แห่ง หวังว่าการพัฒนางานเทศบาลที่เราทำ ชาวบ้านจะเห็นฝีมือของเรา

“ผมอยากเชิญให้ทุกคนออกมาใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงพัฒนาบ้านของท่าน ใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอฝากว่าที่ผู้สมัครทั้งสมาชิก และนายก อบต. ของคณะก้าวหน้าด้วย เราจะทำให้ดีที่สุด 28 พฤศจิกายนนี้ ใครอยู่ในเขตเลือกตั้งอบต. ก็ขอให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน” นายธนาร กล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2995086

สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2564 11:39 น.

“เรื่องไกร” จ่อร้อง กกต. สอบ “เพื่อไทย” กรณีขับส.ส. พันพรรค ชี้ชัดเจน.



เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 64 นายเรื่องไกร ลีกิจวัฒน์ เปิดเผยว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน เมื่อติดตามข่าวในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์สื่อมวลชนอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ ส.ส. ทั้ง 2 คน ลงมติไม่เป็นไปตามหนังสือพรรคเพื่อไทยวันที่ 30 ส.ค. ซึ่งหัวหน้าพรรคเป็นผู้ลงนามแจ้งให้ ส.ส. ของพรรคทุกคนต้องลงมติตามความในหนังสือดังกล่าว

นายเรื่องไกร กล่าวว่า แต่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และมาตรา 124 สรุปว่า ส.ส. เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. มีอภิสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว ส.ส. ผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้

นายเรื่องไกร กล่าวต่อว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยลงมติขับ ส.ส. 2 คน นั้น เมื่อพิจารณาจากข่าวในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยและข่าวในเว็บไซต์สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพบเหตุที่มาจากหนังสือพรรคเพื่อไทย วันที่ 30 ส.ค. เป็นส่วนสำคัญด้วย

นายเรื่องไกร กล่าวต่อมาว่า การขับ ส.ส. 2 คน โดยมีเหตุจากข้อความในหนังสือดังกล่าวด้วยนั้น จึงอาจมีลักษณะที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และมาตรา 124 กรณี จึงมีเหตุต้องขอให้ กกต. ตรวจสอบว่า การกระทำดังกล่าว หากขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้เข้าข่ายฝ่าฝืน พรบ.พรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ ซึ่งกรณีจดหมายเคยร้องให้ กกต. ตรวจสอบไปแล้ว การลงมติขับ ส.ส. 2 คน จึงเป็นพยานหลักฐานที่ต้องร้อง กกต. เพิ่มเติม

นายเรื่องไกร สรุปว่า ในวันที่ 19 ต.ค. เวลา 10.00 น. ตนจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองเพื่อให้ กกต. ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ดังกล่าวต้องไปให้ถ้อยคำต่อ กกต. ตามหนังสือที่ ลต. 015/10353 กรณีร้องขอให้ กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทย หรือไม่ อยู่แล้ว

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/289777>

"ไพบูลย์" ลุ้น 20 ต.ค. ศาล รธน.นัดลงมติชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. ปมย้ายชบพชร.**จับตา! 20 ต.ค. ศาล รธน.นัดลงมติชี้ขาดสถานภาพ ส.ส. "ไพบูลย์" ย้ายชบ พชร.หลังยุบพรรคประชาชนปฏิรูป**

วันนี้ (17ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 15.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ปรัชญาหรือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของ ส.ส. จำนวน 60 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ นิตะวัน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่ จากกรณีที่ นายไพบูลย์ หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูป ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูป สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรค มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) ทั้งที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และมีได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่

สำหรับแนวทางการนัดพิจารณา เบื้องต้นยังคงเป็นไปตามปกติ ตามแนวทางการปฏิบัติของการนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมา และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางสำนักงานฯ จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้า-ออก บริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ ส่วนบริเวณฝั่งทางเข้าโถงอาคาร A ของสำนักงานฯ จะมีการนำแผงรั้วเหล็กมากั้น บริเวณแนวเขตทางเข้าของสำนักงานฯ ขณะที่บุคคลที่จะเข้าฟังคำวินิจฉัยนั้น จะมีจุดรับแลกบัตรและตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะอยู่บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นห้องพิจารณาคดี โดยผู้เข้าฟังคำวินิจฉัย จะต้องแลกบัตรและตรวจอาวุธ รวมทั้งฝากสิ่งของ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยไม่ได้มีคำสั่งให้นายไพบูลย์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. ให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสัยที่จะต้องมีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000102772>

"ธนาธร" ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวนประชาชนเลือก "คณะก้าวหน้า"



“ธนาธร” ประกาศส่ง อบต. 210 ทีมทั่วประเทศ ชวน ใช้สิทธิ์กาเลือก “คณะก้าวหน้า” ในวันที่ 28 พ.ย. นี้ ชี้ ประเทศไทยจะดีกว่านี้ ถ้าท้องถิ่นของเราดี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 ต.ค. ที่ Focus Arena E-Sport จ.ขอนแก่น คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรม “หนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเรา เลือก อบต. ก้าวหน้า” โดยมีแกนนำคณะก้าวหน้าร่วมพบปะพูดคุยและอบรมแนวทางการทำงานท้องถิ่นให้กับผู้สมัคร อบต. ใน จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้แถลงผลงานความสำเร็จของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ในวาระบริหารท้องถิ่นครบ 5 เดือน

จากนั้น นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า เรามีอบต. ทั้งหมด 210 ทีม ครอบคลุมครบทุกภาค เราเชื่อว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ผู้สมัคร อบต. ของเราจะได้รับความไว้วางใจ ความท้าทายในการทำงานรอบนี้ของเราคือพื้นที่ อบต. ใหญ่กว่าพื้นที่เทศบาล และโดยเฉลี่ยมีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาล ดังนั้นการทำงานอาจไม่ได้มีงบประมาณให้สามารถทำงานเต็มไม้เต็มมือเท่าไรหรอก แต่เราเชื่อว่าการเอาใจใส่ เรื่องการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน คณะก้าวหน้าจะทำได้ดีอย่างที่ตั้งใจ ภาคอีสานคือภาคที่เราส่งอบต.ลงมากที่สุด คือ 130 ทีม ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานการเมืองท้องถิ่นในภาคอีสาน

เมื่อถามว่าการทำงานท้องถิ่นในรอบนี้ จะส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศในอนาคตหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสิน เราคงไม่สามารถพูดแทนพรรคก้าวไกลได้ แต่สิ่งที่จะทำให้ประชาชนเห็นก็คือประเทศไทยสามารถดีกว่านี้ได้ หากท้องถิ่นดี และแม้การเลือกตั้งเมื่อเดือนมี.ค. 2562 เราจะได้ความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก แต่เราก็เป็นฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา เราได้นายกเทศมนตรีมา 16 แห่ง หวังว่าการพัฒนางานเทศบาลที่เราทำ ชาวบ้านจะเห็นฝีมือของเรา

“ผมอยากเชิญให้ทุกคนออกมาใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงพัฒนาบ้านของท่าน ใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอฝากว่าที่ผู้สมัครทั้งสมาชิก และนายก อบต. ของคณะก้าวหน้าด้วย เราจะทำให้ดีที่สุด 28 พ.ย.นี้ใครอยู่ในเขตเลือกตั้งอบต. ก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน” นายธนาธร กล่าว

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6680952

การเมือง - เปิดปท.1พย.-วัดดวงประเทศไทย



เปิดปท.1พย.-วัดดวงประเทศไทย

เป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง สำหรับการประกาศเปิดประเทศ 1 พ.ย. ของรัฐบาล เหมาะสม หรือไม่ในช่วงเวลานี้ เพราะเสี่ยงอย่างมากเมื่อเปิดประเทศแล้ว สถานการณ์โควิดจะกลับมาระบาดครั้งใหญ่

มีความเห็นจากนักวิชาการที่เกาะติดสถานการณ์

สุรชาติ บำรุงสุข

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ถ้าจะเปิดประเทศได้รัฐบาลคงต้องมีมาตรการมาก กว่านี้ เพราะว่าเงื่อนไขสำคัญที่สุดในการเปิดประเทศคือความพร้อมของคนในบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับวัคซีนที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมมากกว่านี้

แต่ถ้าเราเปิดประเทศในขณะที่ความพร้อมไม่มี เชื่อว่าหลายฝ่ายคงเป็นกังวลว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งใหญ่ ดังนั้น เรื่องเปิดประเทศจึงยังคงเป็น ข้อถกเถียงกัน

ขณะเดียวกัน ก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลพยายามจะหันไปคู่มือทิศทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิดตั้งแต่ปี 2563 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

ฉะนั้นส่วนตัวเชื่อว่าวันนี้เหมือนกับการเสี่ยงทายว่า ระหว่างการเปิดประเทศโดยมีมาตรการอย่างที่เราเห็น ในขณะเดียวกันกับเสียงเรียกร้องอีกส่วนหนึ่ง อยากเห็นการมีมาตรการอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจ ด้วยสภาวะที่อัตราการติดเชื้อของคนในสังคมลดลงมากกว่านี้น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่า

เพราะฉะนั้นอนาคตก็คงเป็นเหมือน “การวัดดวงประเทศไทย” ซึ่งผมขอใช้คำว่า “วัดดวง”

ถามว่าเมื่อเปิดประเทศแล้ว จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอย่างที่รัฐบาลคิดไว้จำนวนมากน้อยแค่ไหนนั้น มองว่าเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเทศเราอย่างเดียว ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาจะมองเข้ามาอีกมุมหนึ่งด้วย

ประการแรก สถานการณ์ในประเทศไทยมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงไร สองมาตรการในการเข้ามาจะทำให้พวกเขามีความคล่องตัวในการท่องเที่ยวได้แค่ไหน หรือบางกรณีอาจอยู่ในเงื่อนไขของประเทศเขาเองว่า อนุญาตให้คนภายในประเทศเขาออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด อย่างเช่นกรณีของประเทศจีน

ส่วนเป้าหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการประกาศ เปิดประเทศก็คิดว่าเป็นสถานการณ์การเมืองอย่างที่เรารู้

เพราะว่าแรงกดดันต่อรัฐบาลเรื่องนี้มีค่อนข้างมาก เข้าใจว่าการเปิดประเทศ คงเป็นเหมือนความพยายามจะลดแรงกดดัน แต่ขณะเดียวกัน ถ้าเปิดแล้วสามารถทำให้เศรษฐกิจกระเตื้อง ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาล ดูดีขึ้น

ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ นั้น ถ้าจะเปิดประเทศก็คงต้องลดมาตรการของกฎหมายที่เข้มข้นลง ส่วนภาครัฐจะเตรียมตัวเรื่องข้อกฎหมายอย่างไรคงต้องไปดูกันข้างหน้า

แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องระมัดระวังคือ การติดเชื้อจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์ หวังว่ามาตรการทางการแพทย์ของรัฐบาลจะสามารถควบคุมการระบาดอย่างนั้นได้

อีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าการเปิดประเทศอาจต้องการเงื่อนไขพื้นฐานหลายอย่าง เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆ

สุรอุจน์ ช่อไม้ทอง

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี

เรายังไม่พร้อมจะเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. ทั้งจำนวนวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชน และมาตรการที่จะรองรับ หากปรับเป็นช่วงต้นปี 65 หรือ มี.ค.-เม.ย.65 ซึ่งจะมีयाเข้ามามากมาย และเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ตามเป้า แบบนั้นถึงจะพร้อม แต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อม

กรณีประเทศจีนจะจัดโอลิมปิกฤดูหนาว ก.พ.65 ก็ยังไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศ ข้อมูลของซีเอ็นเอ็นเอ็นทราเวลระบุว่า 43% ของคนจีนได้รับวัคซีนครบแล้ว แต่ประเทศไทยได้รับวัคซีนสองเข็มประมาณ 33% ขณะที่จีนเกิดการติดเชื้อน้อยมากก็ยังปิดประเทศ

เมื่อดูข้อมูลการท่องเที่ยวปี 62 นักท่องเที่ยวที่มาจากไทยมากที่สุดคือคนจีน ประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งจีนไม่อนุญาตให้คนเข้ามาเที่ยวอยู่แล้ว รองลงมาคือรัสเซียและสหรัฐ ซึ่งรัสเซียฉีดวัคซีนให้คนในประเทศได้ประมาณ 28% ถ้าถามว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนจะเข้ามาเที่ยวไทยมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่มีทางรู้ ขณะที่สหรัฐมีนักท่องเที่ยวทั้งแบบแบ็กแพ็คเกอร์ที่ไม่กลัวอะไรเลย กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามปกติแบบมีคุณภาพ

ดังนั้น เมื่อเราเปิดประเทศแล้วเงินมาไม่ได้ รัสเซีย ก็มาไม่เยอะ สหรัฐก็ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ดังนั้นถ้าเปิดประเทศมันใจได้หรือไม่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้า มาจริงๆ

ในส่วนภาคใต้ มาเลเซียฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 80% และอนุญาตให้เดินทางข้ามประเทศได้ แต่กลับมาดู 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตัวเลขผู้ติดเชื้อแทบจะท็อปไฟว์ ถ้าถามว่าคนมาเลเซียอยากมาเที่ยวไหม รัฐบาลเขาจะมั่นใจได้แค่ไหน

ข้อมูลปี 60 รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่กรุงเทพฯ 5 แสนกว่าล้านบาท รองลงมาคือภูเก็ต 3.6 แสนล้านบาท ชลบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ ประเด็นคือจังหวัด เหล่านี้เป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ ขณะที่จังหวัดอื่นไม่ สามารถสร้างรายได้ได้ หากต้องล็อกดาวน์กันอีกครั้ง ซึ่งแนวโน้มเป็นไปได้สูง จังหวัดที่ไม่สามารถสร้างรายได้จะทำอย่างไร ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เราคาดหวังอย่างจีนไม่มาแน่ รัสเซียก็ไม่แน่ใจ สหรัฐก็ไม่ว่า มาเลเซียก็ยังไม่รู้เลย ดังนั้นประเด็นคือเราจะคุ้มกว่าที่เสียหรือไม่

ดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่หากเราจะเลื่อนเปิดประเทศ ไปในช่วงต้นปี 65 รอให้ยาโมลนูพิราเวียร์เข้ามาให้ได้ในปริมาณที่มากเป็นสิบล้านเม็ด เปิดประเทศหากติดเชื้อกักกันรักษาตัวอยู่บ้านแล้วหาย แบบนี้ค่อนข้างเสี่ยง จึงมองว่าเปิดประเทศได้แต่ยังไม่น่าใช้ 1 พ.ย.นี้

หากเปิดประเทศโอกาสการระบาดของโควิดอีกระลอกเกิดขึ้นได้ เช่น จ.ปัตตานี มีกรณีติดเชื้อทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่มีความโปร่งใสในข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง ถ้าตัวเลขลดในเชิงการเมือง คืออันตรายอย่างสูงสุดต่อ ระบบสาธารณสุขและคนไทย ในการปกปิดตัวเลขเพื่อให้ ภาพดูสวยหรู

หากเปิดประเทศ ผับ บาร์ เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวก็จริง แต่อย่าลืมว่าการระบาดระลอก 2, 3 ที่ผ่านมาก็มาจากธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้นมีแนวโน้มสูงว่าโควิดจะกลับมา ระบาดแน่ หากเราเปิดประเทศจริงๆ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจริงๆ และคนในประเทศก็เกี่ยวข้องกันจริงๆ

พล.อ.ประยุทธ์พยายามเปิดประเทศให้ได้ภายใน วันที่ 1 พ.ย. แม้มีหลายฝ่ายคัดค้าน ส่วนตัวมองในเชิงการเมืองมากกว่า นายกฯอาจกลัวเสียหน้าแล้วก็อยากทำผลงาน อยากทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรตัวนี้ จีดีพีด้านการท่องเที่ยวประมาณ 15-20% ก็มากอยู่ แต่จะมีจีดีพีตัว อื่นที่จะสร้างได้หรือไม่ เพราะต้องไม่ลืมท่องเที่ยวกระจุก แต่เชื้อกระจาย ซึ่งน่ากลัว

ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รัฐบาลอาจยกเลิกบางพื้นที่มากกว่า พื้นที่ใดที่ยังสาหัสอย่างเช่น 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็คงจะต่อ ส่วนพื้นที่เป้าหมาย เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี อาจยกเลิก ไม่อย่างนั้นก็จะดูตก เดชรัต สุขกำเนิด

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

การควบคุมโรคโดยใช้วิธีการแบบเดิมเหมือนเมื่อปีที่แล้ว คือควบคุมเข้มงวดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินไม่ได้ คงเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ จึงจำเป็นต้องทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา

แต่เข้าใจว่าการเปิดประเทศที่รัฐบาลพูดกับความเข้าใจของประชาชนไม่เหมือนกัน รัฐบาลให้น้ำหนักการเปิดให้นักท่องเที่ยว หรือผู้มาจากต่างประเทศได้เข้ามามากขึ้น แต่ในมุมมองประชาชนที่ยังเป็นห่วงกันอยู่คือการได้ทำกิจกรรมตามปกติให้เกิดความสะดวกขึ้น ยังไม่ชัดเจน ตัวอย่างคือเรื่องเปิดเรียน ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

เวลารัฐบาลจะพูดเรื่องเปิดประเทศไม่ควรพูดใน มิติเดียว หรือแค่การให้คนต่างประเทศเข้ามา มาตรการภายในประเทศควรระบุให้ชัด ความหมายที่คนไทยอยากได้ยินคือ เราสามารถทำอย่างอื่นได้ตามปกติ แต่จะรักษามาตรการป้องกันไว้อยู่ ไม่ใช่ว่าตอนนี้ยังคงมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ หรือบางกิจกรรมยังปิดอยู่

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในระยะต้น อย่างน้อยที่สุดในไตรมาสนี้ ไม่ได้มีผลทางเศรษฐกิจมากเท่ากิจกรรมภายในประเทศ ฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือเรื่องกิจกรรมเศรษฐกิจภายในมากกว่า

การเปิดประเทศไม่จำเป็นต้องมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ก็ได้ แต่นายกฯ อาจพูดครั้งเดียวคือแค่ให้คนต่างประเทศเข้ามา เลยทำให้คนไทยเข้าใจว่าแค่กิจกรรมภายในยังทำไม่ได้ และคิดว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา ก็ยังไม่สามารถทำกิจกรรมได้เต็มที่

เมื่อเปิดประเทศนักท่องเที่ยวคงไม่เข้ามาเร็ว เพราะเขาต้องคิดว่ามาไทยต้องผ่านหลายประเทศ แต่ละประเทศมีมาตรการอย่างไร เมื่อกลับไปยังประเทศของตัวเองจะมีมาตรการอย่างไรอีก จึงมองว่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้เข้ามาแบบปกติเหมือนเมื่อก่อน อาจค่อยๆ เข้ามา

แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของคนภายในประเทศ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนัก รวมถึงมาตรการฟื้นฟูถ้าเปิดประเทศแล้วจะเป็นอย่างไร เช่นที่เราเห็นล่าสุดคือ การช่วยเหลือผู้ขับแท็กซี่ แต่ก็มีความว่าแล้ว

สายอาชีพอื่นๆ จะช่วยอย่างไร ดังนั้น การเปิดประเทศในความหมายของคนไทยคือเขาจะอยู่ในประเทศได้อย่างปกติ ไม่ใช่จะมีคนนอกเข้ามามากขึ้น

ส่วนเมื่อเปิดประเทศแล้วยอดคนติดเชื้อจะพุ่งขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการ เช่น การได้รับวัคซีน และเรื่องของ วิทยาการของตัวเชื้อโรคด้วย

เป้าหมายของนายกฯ ในการเปิดประเทศ ในแง่เศรษฐกิจก็สำคัญ แต่คนไม่ได้มาลุ้นกันเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยว
นายกฯ ตีโจทย์กับความรู้สึกของประชาชนผิด วิธีการสื่อสารเป็นปัญหาของนายกฯ และรัฐบาลชุดนี้

ตัวอย่างการพูดเปิดประเทศในรอบ 3-4 เดือนก่อน พูดแบบไม่ได้บอกว่าหมายความว่าอะไร ไม่ชัดเจน การพูดแบบนี้ มันดีต่อคนพูดที่ดูยิ่งใหญ่ ไม่รัดตัวเอง แต่ทำให้คำพูดไม่มีน้ำหนัก เจตนาของนายกฯ ครั้งนี้ก็คงพยายามจะสร้างผลงาน แต่ตีโจทย์คนไทยผิด

ถามว่าการเปิดประเทศในเวลานี้รัฐบาลมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมยังไม่ครอบคลุมจน เรารู้สึกสบายใจได้เลย โดยเรื่องสำคัญที่ต้องตอบภายในเร็วๆ นี้เป็นเรื่องการเรียนการสอน

ถ้าเปิดประเทศเข้าใจว่าคนไทยก็ต้องหมายถึงมีสถานการณ์ปกติ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นหนึ่งในสถานการณ์ไม่ปกติ ดังนั้น การนำพ.ร.บ.ควบคุมโรคมาใช้ น่าจะเหมาะสมกว่า

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6679873

09.00 INDEX สัญญาณ จาก ธรรมนัส พรหมเผ่า ส่งตรง เตือน ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ท่วงท่าและอาการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อการปรากฏขึ้นของ”มือบั่น”ที่ให้อือว่าเป็นเรื่องของ “ธรรมชาติ” ในทางการเมือง

ถือได้เลยว่าเป็นมาด “ใหม่” ท่าทีใหม่ในทางการเมือง

“หากเข้าสู่เวทีทางการเมืองต้องยอมรับความคิดเห็นต่าง และนำสิ่งนั้นมาแก้ไขซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างกรณีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร เพราะหาก คิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องนำมาศึกษา

และท่านได้สั่งการให้ไปศึกษาว่าเรื่องอะไร ถือเป็นเรื่องที่ดี เราอย่าไปมองว่าคนที่เห็นต่างจะเป็นศัตรู”

ไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นี่ย่อมเป็นท่าที อันเปิดกว้างเป็นท่วงทำนองของนักการเมืองซึ่งมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย

สำแดงความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะอยู่ในท่ามกลางประชาชน สำแดงความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง คำถามก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเช่นนี้หรือไม่

ต้องยอมรับว่า การปรากฏตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นที่สมุทราปรการ ไม่ว่าจะเป็นที่ นครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นที่อุบลราชธานี

แม้จะดำเนินไปในลักษณะของการเดินสายหยั่งเสียงสร้างคะแนนนิยม แต่ก็เป็นในแบบ “ช่างเหยียบนา พระยาเหยียบ เมือง”

นั่นก็คือ ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบเป็นการจัดฉากในแบบของกระ ทรวงมหาดไทย แวดล้อมด้วยรัฐมนตรีและข้าราชการ ประจำ มิได้เป็นบรรยากาศในแบบของนักการเมืองอย่างชนิดเต็มร้อย

การเดินสายในลักษณะนี้จึงดำรงอยู่ภายใต้โครงสร้างของการตรวจราชการ ซึ่งหากอยู่ในห้วงแห่งการเลือกตั้งก็จะเป็น ความแปร่ง

ภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะเป็น “แปลกปลอม”

ท่วงท่าอาการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อาจเป็นท่วงท่าของเลขาธิ การพรรค เมื่อประสบกับลักษณะการต่อต้านต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

บทบาท “หัวหน้าพรรค” ย่อมต่างจากบทบาท “รัฐมนตรี”

สัญญาณอันมาจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงเป็นสัญญาณอันมาจากนักการเมืองซึ่งมีพื้นฐานอยู่กับการเลือกตั้งของประชาชน

เป็นการส่งสัญญาณไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2994910

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 09:17 น.

สะท้อน‘ผลดี-ผลเสีย’ ว่าด้วย‘ไพรมารีโหวต’



หมายเหตุ – ความเห็นฝ่ายการเมืองและนักวิชาการ กรณีการแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ไขใหม่ โดยเฉพาะการกำหนดให้มีผู้แทนพรรคการเมืองประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งขั้นต้น (ไพรมารีโหวต) นั้น

ชুক্তี คีรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.)

ตามที่รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กลับมาใช้ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.โดยมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกตามประเภท ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯเพื่อประกาศใช้นั้น ที่แน่นอนและต้องแก้คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องการเลือกตั้ง

ส่วนประเด็นเรื่องไพรมารีโหวต (Primary Vote) ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง ว่าจะต้องแก้ไขในคราวเดียวกันหรือไม่ เห็นว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กกต.หรือ ส.ส., ส.ว. จะต้องเสนอและพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ฉบับคือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เนื่องจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีความเกี่ยวข้องกัน

ทราบว่าขณะนี้ กกต.ก็เตรียมยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.แล้ว โดยมีหลายประเด็นตรงกับความเห็นของพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะวิธีการคำนวณคะแนนผู้สมัคร ส.ส. ส่วนกฎหมายพรรคการเมืองนั้นบางมาตราถึง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คนอยู่เลย จึงไม่แก้ไม่ได้ ส่วนตัวเห็นว่าควรจะต้องมีการแก้ไขในหลายประเด็น เช่น พรรคเห็นว่าควรยกเลิกการเก็บค่าบำรุงสมาชิก หรือถ้าจะเก็บก็เก็บครั้งแรกครั้งเดียว

แต่ในระยะเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้น เห็นว่าประเด็นสำคัญที่ควรแก้ไขคือการทำไพรมารีโหวต ซึ่งเรื่องนี้ในชั้นยกร่างของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พรรค พท.และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เคยทำหนังสือถึง กรธ.เพื่อแสดงข้อกังวลใจเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในการทำไพรมารีโหวต ว่าจะมีปัญหาและเป็นภาระแก่พรรคการเมืองมาก ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกพรรคไม่มีความพร้อมในการทำไพรมารีโหวต คสช.จึงต้องออกคำสั่งยกเลิกการทำไพรมารีโหวต มาเป็นการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในการส่งผู้สมัครแทน ปัญหาที่ต้องยอมรับความจริงคือ เราทำไพรมารีแบบเป็นพิธีเท่านั้นหรือไม่

จึงเห็นว่าระบบไพรมารีโหวตยังไม่เหมาะกับสภาพของการเมืองไทย และจะเป็นปัญหาให้กับทุกพรรคการเมือง เนื่องจากกฎหมายกำหนดบทลงโทษไว้รุนแรงกรณีการทำไพรมารีโหวตที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีการร้องเรียนกันมากจนส่งผลต่อการประกาศผลการเลือกตั้งของ กกต.ได้

นอกจากนั้น ที่พรรคส่วนมากกังวลกันอยู่คือหากมีการย้ายพรรคแล้วสมาชิกในเขตย้ายตาม ทำไพรมารีไม่ได้ อาจส่งผู้สมัครไม่ได้ เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองรับรู้กันอยู่

ปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเขตเลือกตั้งเพิ่มจากเดิม จาก 350 เป็น 400 เขต ต้องมีการแบ่งเขตใหม่ จะแบ่งได้ ต้องมีกฎหมายเลือกตั้ง ปัญหาคือจะตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดไม่ได้ ตั้งไม่ทัน

จึงเห็นว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงจากระบบไพรมารีโหวตมาเป็นระบบเดิมที่เคยใช้ในการเลือกตั้งปี 2562 คือการส่งผู้สมัครของพรรคการเมืองจะต้องรับฟังความคิดเห็นของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดก่อน และแทนที่จะให้พรรคการเมืองต้องตั้งสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งที่จะส่งผู้สมัครที่กำหนดเพียงแค่ว่าพรรคการเมืองที่มีสาขาในจังหวัดใด ก็ให้สามารถให้ความเห็นในการส่งผู้สมัครได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น หรือหากมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้งใด ก็ให้ตัวแทนพรรคในเขตเลือกตั้งนั้นให้ความเห็นในการส่งผู้สมัครสำหรับเขตเลือกตั้งนั้น ก็น่าจะเป็นการเพียงพอ

แต่หากเห็นว่าจะยังคงให้มีระบบไพรมารีโหวตต่อไป ควรเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกให้นำระบบการรับฟังความคิดเห็นของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดมาใช้แทนระบบไพรมารีโหวตไปก่อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่พรรคการเมือง

พิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.)

การทำไพรมารีโหวตเป็นกลไกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกพรรค อันนี้แน่นอน และเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าดี ซึ่งเราเคยใช้มาแล้วตั้งแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนั้นเราพบถึงปัญหาของการทำไพรมารีโหวตด้วยเช่นกัน คือพอฐานสมาชิกของเราไม่ใหญ่พอ หรือไม่มากพอในแต่ละเขตเลือกตั้งที่เราทำไพรมารีทำให้เกิดการเกณฑ์คน เช่น เขตเลือกตั้งเราหาสมาชิกมาได้เบื้องต้นที่ 50 คน ซึ่งตอนนั้นเป็นอนาคตใหม่ยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนเมื่อเราหาสมาชิกได้ 50 คน เราก็กทำไพรมารีได้ เราก็กทำเลย เมื่อผู้แข่งขันเห็นว่าเราทำสมาชิกที่ 50 คน ไม่เยอะ ก็ไปขนสมาชิกที่ตัวเองหามา มาเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะโหวตแล้วชนะ เลยกลายเป็นว่ามันบิดเบี้ยว และกลายเป็นว่าเราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเอาชนะผู้สมัครที่อยากจะมีมาลงแข่งขัน ดังนั้น ตรงนี้เราจึงมองว่ามันเป็นปัญหา

ผมคิดว่าการไปกำหนดเรื่องนี้ไว้ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. บังคับให้ทุกพรรคทำไพรมารีโหวต ตรงนี้จะเป็นปัญหา เพราะฐานสมาชิกของแต่ละพรรคไม่เท่ากัน ถ้าเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุมายาวนาน มีฐานสมาชิกเยอะพอจนไม่สามารถเกณฑ์คนได้ง่ายๆ การทำไพรมารีโหวตก็จะสะท้อนความต้องการจริงๆ ของสมาชิกในเขตนั่นๆ ได้จริงๆ ว่าเขาอยากได้ใครมาเป็นตัวแทนผู้สมัครในเขตของเขา

แต่ถ้าฐานไม่มากพอผมมองว่าตรงนี้จะปัญหา ทั้งนี้ ผมคิดว่าควรจะปล่อยให้แต่ละพรรคการเมืองเขาไปประเมิน และดำเนินการของเขาเอง ไม่ควรที่จะไปบังคับโดยการออกเป็นกฎหมาย แต่ควรเป็นการส่งเสริมยกตัวอย่างเช่น กกต.อาจจะบอกว่า พรรคการเมืองใดที่จัดทำไพรมารีโหวตด้วยจำนวนสมาชิกเท่านั้นเท่านั้นจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น เพราะการทำไพรมารี หรือการดำเนินการใดๆ จะต้องมีค่าใช้จ่าย กกต.อาจจะ

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองทำ แต่ไม่ได้บังคับ พรรคการเมืองไหนพร้อมที่จะทำก็ทำ ผมว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกว่าการไปบังคับด้วยกฎหมาย

วิชิต ปลั่งศรีสกุล นักวิชาการอิสระ ด้านกฎหมาย

หากไม่ต้องการให้มีการทำไพรมารีโหวตใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง ทุกพรรคสามารถเสนอแก้ไขได้ เพียงแต่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า หากผ่านสภาแล้วต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประเด็นที่แก้ไข ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขณะที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเรื่องการทำไพรมารีโหวต แต่เขียนไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 267 บอกว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้งโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้กรรมการชุดดังกล่าวไปร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญประมาณ 10 ฉบับ รวมทั้ง พ.ร.บ.พรรคการเมืองด้วย เพราะฉะนั้นหากต้องการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อดูว่าหากแก้ไขแล้วการเมืองจะเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่

ในทางปฏิบัติการทำไพรมารีโหวตมีข้อดีคือ ลดการผูกขาดของนายทุนพรรค ลดการกระทำที่ทำให้พรรคการเมืองมีลักษณะผูกขาดอำนาจ เหมือนเป็นการกระจายอำนาจของพรรคการเมืองไปสู่ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคมีสิทธิที่จะเลือกคนของตัวเอง หรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบศรัทธาในท้องถิ่นนั้น เพื่อให้เป็นตัวแทนของพรรค หากในอนาคตถ้ามีไพรมารีโหวตก็ทำให้ประชาชนและสมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการคัดสรรผู้สมัครมากขึ้นเป็นการยืนยันหลักการด้วยแนวทางปฏิบัติจริงว่าทุกพรรคควรมีความเข้มแข็งจากฐานสนับสนุนของประชาชน ไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจ หรือพรรคการเมืองที่อ้างว่าไม่มีเจ้าของ แต่ใช้วิธีการเลือกตัวแทนผู้สมัครไม่ต่างจากพรรคอื่น

ผลเสียในการทำไพรมารีโหวตจะทำให้มีค่าใช้จ่าย หรือเป็นภาระของพรรคการเมืองมากขึ้น จะต้องมีกระบวนการตั้งสาขาพรรค มีสมาชิก 500 คน มี 100 คน ต้องมาลงมติในการเลือกผู้สมัคร หรือเรื่องอื่น แต่ถ้าหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หรือกฎหมายพรรคการเมือง การเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทุกเขตเลือกตั้งจะต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดครบทุกเขต แม้ว่าการเลือกตั้งเมื่อมีนาคม 2562 จะได้รับการยกเว้นโดยคำสั่ง คสช.

การแก้ไขกฎหมายเพื่อล้มเลิก ต้องดูว่าแนวทางการทำไพรมารีโหวตเป็นที่พอใจ หรือทำให้พรรคการเมืองของกลุ่มผู้มีอำนาจมีปัญหาขัดแย้งเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายเสียงข้างมากในสภา หรือพรรคฝ่ายค้านจะเห็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ แต่การแก้ไขสุดท้ายจะต้องผ่านไประยะของความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญ และต้องดูมาตรา 267 ในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เขียนแนวทางไว้อย่างชัดเจน

ส่วนตัวเชื่อว่าการทำไพรมารีโหวตจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกพรรคการเมือง ที่มีโอกาสคัดสรรผู้สมัครในแต่ละเขตที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นตัวแทนอย่างแท้จริง

พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้องยอมรับความจริงว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ไม่ชอบไพรมารีโหวต เนื่องจากการทำไพรมารีโหวตก็อาจจะทำให้พรรคการเมืองดูเหมือนจะไม่มีอำนาจอะไรเลย ผู้ที่ตัดสินใจเลือกกว่าจะเอาใครมาเป็นแคนดิเดตผู้สมัคร ส.ส.ที่จะลงเลือกตั้ง ก็จะต้องเป็นประชาชนมาทำหน้าที่โหวต พรรคการเมืองก็มีหน้าที่จัดไพรมารีโหวตตามแนวทางที่กำหนดไว้เท่านั้นเอง

แต่ในประเทศไทยพรรคการเมืองยังมีอำนาจเหนือสมาชิกพรรค บางพรรคอำนาจเด็ดขาดยังอยู่ที่กรรมการบริหารพรรค บางพรรคอยู่ที่การตัดสินใจของหัวหน้าพรรคคนเดียวเหมือนเป็นเผด็จการในพรรค

การกำหนดให้มีการทำไพรมารีโหวตใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง น่าสนใจว่าเมื่อดูในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเท่าไร การมีไพรมารีโหวตจึงเป็นการตีความจากบางมาตราที่เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนในการก่อตั้งพรรคการเมือง กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 น่าจะมีเจตนาไม่ต้องการให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้มีอำนาจสิทธิขาดในการคัดเลือกบุคคลไปสมัคร ส.ส. ต้องการเขียนไว้เพื่อทำลายอำนาจของหัวหน้าพรรคการเมืองในปัจจุบัน หรือหากมองอีกมุมกรรมการร่างคงต้องการออกแบบกฎหมายที่มองดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา หรือต้องการทำลายอำนาจที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง เชื่อว่าถึงที่สุดก็จะต้องมีการส่งตีความ แต่ในความเห็นส่วนตัวถ้าดูตามตัวอักษรในรัฐธรรมนูญ ไพรมารีโหวตจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีการเสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมือง แบบทุกพรรคก็คงจะเห็นด้วย สอดคล้องกับการใช้อำนาจเผด็จการ ก่อนการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 หัวหน้า คสช.ใช้มาตรา 44 ยกเว้นการทำไพรมารีโหวต เพราะการทำไพรมารีโหวตนอกจากจะสูญเสียอำนาจของบรรดาผู้นำพรรค การทำมีค่าใช้จ่ายสูงมาก บางครั้งทำให้ฐานคะแนนของพรรคมีปัญหาจากการแย่งชิงเสียงสนับสนุนของบุคคลที่เสนอตัว ส่วนการเมืองในต่างประเทศคนแพ้จะช่วยพรรคต่อไป ไม่ย้ายไปพรรคอื่น

การเมืองแบบไทยๆ ต้องช่วยกันคิดว่าถ้าทำไพรมารีโหวตแล้วจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่าดีขึ้นแน่นอน อย่างน้อยก็ป้องกันเจ้าพ่อทั้งหลายไม่ต้องมาคุมพรรคการเมือง ปลอ่ยให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะต้องการ ส.ส.แบบไหน ให้สิทธิเลือกบุคคลมาจากต้นทาง เหมือนที่บางพรรคการเมืองเก่าแก่มักจะมีวาทกรรมป้ายสีพรรคอื่นเอาดีเข้าตัว บอกว่าพรรคตัวเองไม่มีเจ้าของ บอกพรรคอื่นมีนายทุนมีเจ้าของ ดังนั้น ขอเรียกร้องให้พรรคนี้ออกมาแสดงจุดยืนในการสนับสนุนให้มีการทำไพรมารีโหวต

หากมีการยกเลิกการทำไพรมารีโหวต ความเห็นก็คงไปในแนวทางเดียวกันทุกพรรค แต่น่าสนใจว่าพรรคก้าวไกลจะแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร หากจะทำงานให้สอดคล้องกับชื่อพรรคก็ควรสนับสนุน ในอดีต นายทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้ที่ริเริ่มนำระบบนี้มาใช้ หลังรัฐธรรมนูญ 2540 แต่ไม่มีผลเป็นรูปธรรม กระทั่งมีข้อความปรากฏในรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะอาจจะมีเจตนาให้มีไพรมารีโหวต เพื่อต้องการทำลายบรรดานายทุนเจ้าของพรรค หรืออาจจะต้องการให้มีมาเฟียการเมืองเหลือไว้เฉพาะบางกลุ่ม

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2994615

หน้า 3 วิเคราะห์ : ยิ่งนาน ยิ่งร้ายลึก ความสัมพันธ์ 3 ป. อนาคต รบ. 'บิ๊กตู่'



การเมือง ณ เวลานี้ ทุกสายตาจับตองที่ 3 ป.

สังเกตคำถามเกี่ยวกับ ครม. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องตอบ

หนีไม่พ้นเรื่องปรับ ครม. และเรื่องยุบสภา !

แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะยืนยันทุกครั้งที่มีผู้ถามว่าไม่ปรับ ครม. และไม่ยุบสภา แต่แลดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ รวมทั้งพรรคพลังประชารัฐแล้ว

ตอบยอมรับว่า ทุกพรรคกำลังสะสมแต้มเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เดินสายทุกวันหยุดไปทั่วประเทศ และทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครของพรรค

พรรคก้าวไกล นำโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ยกพลขึ้นอีสาน ฝากผีฝากไข้กับพ่อแม่พี่น้อง ด้วยวาทะพรรคการเมืองไหนถ้าคนอีสานไม่สนับสนุน พรรคการเมืองนั้นยากที่จะได้เป็นนายกฯ

พรรคการเมืองอื่นๆ ก็มีความเคลื่อนไหว เดินหน้าออกพบปะประชาชน

โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ สั่งการให้ ส.ส.ลงพื้นที่ดูแลประชาชน

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ออกตรวจพื้นที่บ่อยครั้ง

เพียงแต่การตรวจพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร ถูกจับโยงกับการออกตรวจพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์

เพราะ 2 ป. นี้เพิ่งมีเรื่องเคืองกันมาก่อน

ความจริงแล้วเหตุผลเรื่องการปรับ ครม. และเรื่องการยุบสภานั้น มิได้ล่องลอยมาแบบไร้มูล

กระแสข่าวปรับ ครม. เกิดขึ้นภายหลังจากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ ปลด ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย

เมื่อรัฐบาลขาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ตำแหน่งดังกล่าวก็ควรตกเป็นของคนใดคนหนึ่ง

กระแสการปรับ ครม. จึงเกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน ระยะเวลาที่มีโพลสำรวจความคิดเห็นระบุเห็นด้วยกับการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หลายต่อหลายครั้ง

กระแสความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสังคมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนเจ็บปวดกับสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจ

ประกอบกับความเคลื่อนไหวหาเสียงของบรรดาพรรคการเมืองเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้ข่าวคราวการยุบสภาเลือกตั้งใหม่กระหึ่ม

แม้ว่าขณะนี้ยังต้องรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง แต่หลายฝ่ายก็มองว่า ถึงเวลาที่ต้องลงพื้นที่เก็บคะแนนเสียง

เพราะอาจเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบวาระ

สาเหตุของความเชื่อมาจากความสัมพันธ์ของ 3 ป. มีปัญหาจนเชื่อว่ายากจะประสานรอยร้าวกันได้แล้ว

การลงตรวจพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร เป็นสัญญาณบ่งบอกการ “แยกกันเดิน”

แม้ว่า 3 ป. จะแสดงความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมด้วยการประชุมร่วมหลังประชุม ครม. แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้เชื่อว่า 3 ป. พล.อ.ประยุทธ์ กับ 3 ป. พล.อ.ประวิตร ยากจะอยู่ร่วมกัน

เมื่อ พล.อ.ประวิตร แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นที่ปรึกษา

ทันทีทันใดก็เกิดกระแสต่อต้านจากคนในพรรคพลังประชาชน

ทั้งนี้เพราะมีกระแสข่าวว่า นายพีระพันธุ์ถูกส่งเข้ามาเพื่อสืบทอดพรรคพลังประชาชน โดยนายพีระพันธุ์นั้นเป็นคนที่ พล.อ.ประยุทธ์ ไว้วางใจ

เมื่อครั้งที่นายพีระพันธุ์ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ พล.อ.ประยุทธ์ นี้แหละที่ดึงตัวมาทำงาน

ดังนั้น การที่นายพีระพันธุ์เข้าพรรคพลังประชาชน จึงทำให้ข่าวอำนาจเดิมหวนไหว

ตอกย้ำความไม่ไว้วางใจของ 3 ป.

การปรับ ครม. ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงภาพความสัมพันธ์ใน 3 ป.

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ปลดรัฐมนตรีช่วย 2 แก๊ง ก็มีการเสาะหาสะพัดว่าจะผลักดันให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีต ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยงานในตำแหน่งรัฐมนตรีที่มหาดไทย

ในขณะที่โควตารัฐมนตรีช่วย 2 คนดังกล่าวนี้ พล.อ.ประวิตรเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า เป็นของพรรคพลังประชาชน เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่า ไม่ใช่โควตานายกฯ

แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะยืนยันหลายครั้งว่า ไม่ปรับ ครม. แต่แวดวงการเมืองเชื่อว่าในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ก็ต้องปรับ ครม.

การปรับ ครม. นี้ มีกระแสข่าวว่า ตำแหน่งรองนายกฯ มีความสำคัญ

เพราะรองนายกฯ คนใหม่จะเป็นผู้รับการแบ่งปันภารกิจที่ พล.อ.ประวิตร กำกับดูแลอยู่

อาจหมายถึงการหันอำนาจของ พล.อ.ประวิตรออกไป

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชาชน

ตามปกติแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน ครม. และการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคแกนนำของ พปชร. จะมีความสัมพันธ์ พรรคพลังประชาชนสมัยที่นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้า และกลุ่ม 4 กุมารเป็นผู้บริหาร สมาชิกในกลุ่มก็ได้รับเก้าอี้ รัฐมนตรี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารพรรค โดยมี นายอนุชา นาคาศัย มาเป็นเลขาธิการพรรค และ พล.อ. ประวิตร เป็นหัวหน้า

การปรับ ครม. ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง

ในครั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย จึงเป็นคำถามว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคตามมาหรือไม่

ทั้งนี้เพราะแม้ตำแหน่งเลขาธิการพรรคจะยังไม่มีเปลี่ยนแปลง แต่ก็เกิดการแต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ

อยุธยา หรือบ๊องน้อย มาเป็นประธานยุทธศาสตร์

และแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ กับนายสมศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค

หากสืบสาวราวเรื่องย่อมทราบความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.วิชญ์ กับ ร.อ.ธรรมนัส

และทราบความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ นายพีระพันธุ์

ดังนั้น ทั้งการปรับ ครม. และการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชารัฐ จึงล่อแหลมต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

การปรับ ครม. ที่จะเกิดขึ้นย่อมสร้างแรงกระเพื่อม

สมาชิกในพรรคพลังประชารัฐล้วนต้องการเก้าอี้ ชั่ว พล.อ.ประยุทธ์ และชั่ว พล.อ.ประวิตร ก็ต้องการเก้าอี้

ขณะเดียวกัน หากเป็นไปได้ พรรคร่วมรัฐบาลที่ยกมือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ ก็ต้องการเก้าอี้

ดังนั้น ไม่ว่าจะใครจะได้เก้าอี้ ย่อมมีกลุ่มคนที่ผิดหวัง

นอกจากนี้ การประลองกำลังกันภายในพรรคพลังประชารัฐ ระหว่างชั่ว พล.อ.ประวิตร และชั่ว พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยัง

ปรากฏให้เห็น

แม้ขณะนี้ดูเหมือนว่า ตำแหน่งบริหารของพรรคพลังประชารัฐจะยังนิ่ง

แต่ในความเป็นจริง ทุกๆ นาที ความมั่นคงของเก้าอี้แกนนำพรรค ไม่ได้มั่นคงเหมือนเก่า

เมื่อฝ่ายหนึ่งอ่อนล้า อีกฝ่ายหนึ่งพร้อมจะรุกคืบ

มีการประลองกำลังกันตลอดเวลา

ภาพการเมืองในเวลานี้ จึงเป็นการงัดข้อกันระหว่าง 3 ป.

ทั้งกระแสข่าวยุบสภา ทั้งการลงพื้นที่หาเสียง

ทุกประการล้วนมาจากการมองความสัมพันธ์ของ 3 ป.

มองเห็นรอยร้าวที่มีมากขึ้นจนยากจะเยียวยา

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2992918

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 - 13:07 น.

พรรคเพื่อไทยใหม่ ในเงา ประชาานิยม ฉบับทักษิณ



พรรคเพื่อไทย เปลี่ยนสี เปลี่ยนธิม เปลี่ยนแบ็อกคร์ร็อบบนฟลอแกลงข่าวใหม่

จากของเดิมที่มีโลโก้พรรคเพื่อไทย สีฟอนต์เป็นฟอนต์สีขาว มีข้อความต่อท้ายว่า “หัวใจคือประชาชน” บนแบ็อกคร์ร็อบบนฟลอแกลงข่าวใหม่ สีม่วงๆ ทึมๆ

เปลี่ยนมาเป็น “พรรคเพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ประชาชน” เป็นฟอนต์สีขาวบนพื้นสีแดงสด

จัดไม้ตายของไม้ตายมาใช้ โดยคำว่า “พรรคเพื่อไทย” เป็นลายมือของ “ทักษิณ ชินวัตร” นายใหญ่วัย 72 หรือพี่โหน่งวัย 27 หวังแทรกซึมเข้าไปในหัวใจคนรุ่นใหม่ โหวตเตอร์หน้าใหม่

เพื่อปูพื้นไปถึงงานประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ธิมใหม่ “พรงนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทวงคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ กลับคืนสู่คนไทยทุกคน “คือคำมั่นสัญญาจากพรรคเพื่อไทย ชีวิต ความฝัน ความหวัง ศักดิ์ศรีของประชาชนจะกลับมา ไม่ใช่เรื่องเพื่อฝัน เพราะพรรคเพื่อไทยทำได้จริงทุกครั้งที่สัญญา” น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค กล่าว

ไม้ตาย – ยี่ห้อทักษิณ เจ้าของทฤษฎีแตกแบงก์พันเป็นแบงก์ร้อย ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ถูกขุดมาใช้กระทั่งลายมือ... และธิม “พรงนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ยังไปฟ้อง – สอดคล้อง กับสโลแกนของเว็บไซต์ Thaksinofficial “เราต้องมีความหวังในวันนี้และวันพรงนี้”

ย้อนกลับไปวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ในงาน CARE Talk “คนไทย ไร้งิน” – “ฝันเพื่อ” หรือ “เรื่องจริง” ของกลุ่ม CARE ที่นาที่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น “กลุ่มสายตรง” ของ “ทักษิณ” และเครือข่าย เป็นผู้กำหนดทิศทาง – กิจกรรมพรรคเพื่อไทย และ “ทักษิณ” ยังเปิดหน้าฉายวิสัยทัศน์ในคลับเฮาส์ของกลุ่ม CARE ทุกสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ในงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ “ทักษิณ” เข้าร่วมงาน และเริ่มต้นด้วยการหยิบคำพูดของ “บิล เกตส์” ผู้ก่อตั้งอาณาจักร Microsoft มากล่าวในงาน

“If you are born poor, It’s not your mistake. But if you die poor, it’s definitely your mistake”

“ถ้าคุณเกิดมาจน มันไม่ใช่ความผิดของคุณ แต่ถ้ายังตายจน มันเป็นความผิดของคุณ”

“แต่ถ้าถ้าเรายังไม่ยอมตายจน แต่ยังต้องตายจนเนี่ย คือหมายความว่าเรามีความพยายามแล้วอะไรแล้ว เราไม่ยอมตายจน แต่เรายังต้องตายจน มันเป็นความผิดของรัฐบาล หมายความว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนของตัวเองทุกคน เพื่อจะได้มีโอกาสได้สร้างฐานะและก็ปรับตัวเองจากคนยากจนเป็นคนไม่ยากจน” ทักษิณ กล่าวในวันนั้น ก่อนที่ “ทักษิณ” จะฉายนโยบายสำคัญภายใต้ “สวัสดิการรูปแบบใหม่” คือ นโยบาย รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า หรือ Universal Basic Income – UBI

“UBI – Universal basic income ก็คือว่า เออ รายได้เขาควรจะมีเท่าไร ที่นี้อีกอันหนึ่งก็พูดถึงเรื่อง Negative Income Tax ผมก็นั่งคิด วันนี้ต้องเสริมให้เขาอยู่ได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้น จึงนั่งคิดว่า แล้วจะเอาตั้งที่ไหน เราให้ทุกคนรายงานรายได้ ทำบัญชี ทำแบบฟอร์มสรรพากร ถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้ต่ำยังไงก็ทำแบบฟอร์มมา เรา จะเห็นเลยว่า ใครมีรายได้เท่าไร คนมีรายได้สูงก็โดนภาษี โดนภาษี เราก้ Tax ก็เลยเป็น Positive Income Tax แต่ คนมีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่จะไม่สามารถอยู่อย่างมนุษย์ได้เนี่ย เราก้เติมให้เขาไป เขาเรียกว่าเป็น Negative Income Tax”

หลังจากวันนั้น พรรคเพื่อไทยก็แต่งรับลูก โดยนำไอเดีย “ทักษิณ” ไปศึกษา โดยระบุว่า UBI และ negative income tax จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนซึ่งกำลังได้ผลกระทบจากโควิด-19 และถูกดิสรัปต์จากเทคโนโลยีจะไม่ต้องรับผลกระทบที่แรงเกินไปและฟื้นตัวเองได้

ดังนั้น วันที่ 28 ตุลาคม ในงาน “เพื่อไทย event” อาจจะได้เห็นการ Launch 2 นโยบายออกสู่สายตาประชาชน เหมือนที่ 10 ปีที่แล้ว “ทักษิณ” ก็เปิดตัวนโยบายพรรคเพื่อไทย เมื่อ 23 เมษายน.2554 ภายใต้ชื่อ “เพื่อไทยพร้อมบริหารประเทศ ขอคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคนอีกครั้ง” ที่ หอประชุม ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

นโยบายจำนำข้าว – รถยนต์คันแรก – เงินเดือนปริญญาตรีสตาร์ทที่ 1.5 หมื่นบาท – รถไฟรางคู่ – รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯเชียงใหม่ ก็ปรากฏโฉมในวันนั้น

อีก 10 ปีต่อมา ทักษิณ ขยี้ฝันนโยบายใหม่ เพื่อไทยชั้นอาสาทำให้

ไม่ตาย ที่เป็นประชานิยมฉบับ “ทักษิณ” ถูกกลับมาใช้อีกครั้งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ที่จะออกสตาร์ท 28 ตุลาคมนี้

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-783632>